

Góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Chị Nguyễn Thị Hồng Thúy,
Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Phụ



Tôi rất quan tâm đến dự thảo Báo cáo tổng kết chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tới, theo tôi trong phần quan điểm phát triển nên nhấn mạnh đến yếu tố thanh niên. Cụ thể, ở mục 3, "khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, ý chí tự cường..." cần đề cập đến vai trò của lực lượng thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Về các nhiệm vụ, giải pháp, mục 3 về phát triển nguồn nhân lực cũng nên bổ sung nội dung về giải pháp chiến lược nhằm xây dựng thế hệ thanh niên năng động, nhiệt huyết, nhạy bén. Đặc biệt, chú trọng quan tâm chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực trẻ để đội ngũ này thể hiện và phát huy năng lực của mình, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Ông Nguyễn Đình Hòa,
thôn Nhân Phú, xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà



Qua nghiên cứu dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, tôi thống nhất cao với nội dung các dự thảo, đặc biệt là dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Dự thảo Báo cáo đã đánh giá đúng kết quả công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, trong đó có công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được triển khai thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu với quyết tâm chính trị cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt được kết quả rõ nét, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Tuy nhiên, theo tôi công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua chưa đồng đều, quyết liệt giữa các cấp, ngành, địa phương; vẫn còn tình trạng "trên nóng, dưới lạnh"... Vì vậy, tôi đề nghị Đại hội sẽ dành nhiều thời gian thảo luận, thống nhất các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng với quyết tâm chính trị cao hơn, mạnh mẽ hơn; huy động sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chính đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngoài ra, cần nghiên cứu có cơ chế, chế tài hiệu quả để thu hồi tài sản tham nhũng.

Ông Phạm Văn Hình,
thôn Trung Hòa, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư



Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, tôi nhất trí rất cao với các nội dung đánh giá trong dự thảo Báo cáo, đặc biệt là phần tổng kết thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Tôi thấy nội dung các quy định của Điều lệ Đảng về đảng viên, về nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng, về cơ quan lãnh đạo của Đảng ở trung ương và địa phương, về tài chính đảng... đều có bản phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sau Đại hội XII, Trung ương đã sớm bổ sung, sửa đổi Quy định thi hành Điều lệ Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành các quy định, hướng dẫn tương đối đồng bộ, thống nhất để thực hiện trong toàn Đảng. Bên cạnh những kết quả đạt được, từ thực tiễn cơ sở tôi thấy còn một số tồn tại mà Trung ương cần chỉ đạo khắc phục, đó là: Ở một số nơi, việc kết nạp đảng viên còn có biểu hiện chạy theo số lượng, chưa thực sự coi trọng chất lượng. Việc giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên của một số đảng bộ chưa thực sự phù hợp với thực tế. Quy định về thủ tục, điều kiện xem xét miễn sinh hoạt đảng cho đảng viên còn có nội dung chưa chặt chẽ. Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Điều lệ Đảng cần phải được quan tâm hơn nữa để mỗi cán bộ chuyên trách công tác xây dựng Đảng đều phải nắm vững Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy.

TRỊNH CƯỜNG - ĐÀO QUYÊN

Phát huy tinh thần "Tương thân tương ái", cùng với các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh, những ngày qua, các cấp công đoàn đã tích cực phát động phong trào quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng của lũ lụt với mong muốn giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ông Bùi Xuân Vinh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chia sẻ: Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của tỉnh cùng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh về vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân hướng về miền Trung, Tây Nguyên, giúp đồng bào vượt qua khó khăn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến các cấp công đoàn. Cùng với các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, sáng ngày 26/10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức phát động tới toàn thể cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia quyên góp ủng hộ. Ngoài ra, để chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người dân miền Trung, Tây Nguyên, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trích kinh phí 50 triệu đồng ủng hộ với mong muốn giúp đỡ người dân miền Trung, Tây Nguyên sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đồng cảm với những khó khăn, mất mát mà người dân miền Trung, Tây Nguyên đang phải gánh chịu, ngay sau buổi phát động của Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn các ngành, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, liên đoàn lao động các huyện, thành phố đã tích cực triển khai đến các công đoàn góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên.

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh có trên 41.000 đoàn viên, người lao động. Sau khi người dân miền Trung, Tây Nguyên phải gánh chịu những mất mát do thiên tai gây ra, doanh nghiệp và người lao động tại các công đoàn cơ sở đã tích cực quyên góp ủng hộ. Bà Phạm Thị Thắng, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh chia sẻ: Với truyền thống tốt đẹp của dân tộc "Thương người như thể thương thân", Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã kêu gọi các công đoàn cơ sở quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên. Trong quá trình kêu gọi, cùng với tuyên truyền, vận động công nhân lao động, chúng tôi còn chủ động tham mưu với lãnh đạo doanh nghiệp ủng hộ và trích một phần kinh phí tiết kiệm từ công đoàn cơ sở để hướng về miền Trung, Tây Nguyên. Trong 3 ngày phát động (27 - 29/10) đã có 19 công đoàn cơ sở tham gia ủng hộ với tổng số tiền trên 465 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên đã được Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh chuyển Ủy ban MTTQ tỉnh để gửi tới đồng bào miền Trung, Tây Nguyên trong thời gian sớm nhất.

Không chỉ thông qua tổ chức công đoàn cấp trên, nhiều công đoàn cơ sở đã tổ chức đoàn xe trực tiếp vào những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt để hỗ trợ người dân về kinh phí, nhu yếu phẩm. Điển hình như Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thủ thổ thao Tân Độ, ngay sau khi nhận được thông tin lũ quét, sạt lở ngày 13/10 tại thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày

14/10, lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ. Sau 3 tiếng phát động, gần 14.000 đoàn viên, công nhân lao động của Công ty đã tham gia ủng hộ với tổng số tiền 850 triệu đồng. Từ ngày 16 - 22/10, Công ty tổ chức các chuyến xe vượt mưa lũ để trao 200 triệu đồng ủng hộ quỹ cứu trợ của Ủy ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế; mua 3.000 suất quà gồm chăn, chiếu, màn, đèn pin và các đồ dùng thiết yếu với tổng kinh phí 650 triệu đồng để trao cho các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ tại 5 xã của huyện Phong Điền với mong muốn giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên



Cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên.



Vận chuyển hàng cứu trợ ở xã Quang Trung (Kiến Xương).

Những ngày qua, cùng với nhân dân cả nước hướng về miền Trung, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Kiến Xương đã tích cực phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bị lũ lụt. Rất nhiều tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ, hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn. Đến cuối tháng 10, rất nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm của người dân Kiến Xương được chuyển vào miền Trung. Những món quà thiết thực, ý nghĩa như mì tôm, gạo, quần áo, giày dép, đồ dùng sinh hoạt... đã được chuyển đến đúng

địa chỉ thông qua các tổ chức, các sở, ngành ở các tỉnh bị lũ lụt. Chị Lương Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện cho biết: Các cấp hội thường xuyên cập nhật tình hình lũ lụt cũng như cuộc sống của đồng bào miền Trung. Trong đoàn xe nối nhau chở đồ cứu trợ đồng bào miền Trung có những chuyến xe mang theo tấm lòng của người dân Kiến Xương. Đến nay, Hội LHPN huyện đã quyên góp được trên 513 triệu đồng, 24 tấn gạo, 1.471 thùng mì tôm, 1.300 đôi dép, 300 quần áo mới và hàng trăm đồ dùng học sinh như sách vở và các nhu yếu phẩm khác. Thấy hiểu những khó khăn của người dân miền Trung, Đoàn Thanh niên huyện Kiến Xương phát huy tinh thần "Tương thân tương ái" đã vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân quyên góp ủng hộ đồng bào. Các cấp bộ đoàn trong huyện đều hưởng ứng nhiệt tình với tinh cảm và trách nhiệm cao nhất. Có những cơ sở đoàn đã chủ động phối hợp với hội LHPN xã kêu gọi nhân dân tham gia ủng hộ và đạt được kết quả cao. Điển hình như Đoàn Thanh niên các xã Vũ An, Vũ Trung... Chị Phạm Thị Kim Huệ, Bí thư Đoàn xã Vũ An cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của các cấp, các ngành, những ngày qua, Đoàn Thanh niên xã phối hợp với Hội LHPN xã phát động hội viên, đoàn viên chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên. Đến hết ngày 28/10, Đoàn xã đã tiếp nhận sự ủng hộ của đồng bào các tầng lớp nhân dân với tổng số tiền 65 triệu đồng, 436kg gạo, 78 thùng mì tôm, 20 thùng sữa và nhiều nhu yếu phẩm khác. Toàn bộ số tiền và

từ thiện, góp phần giúp đỡ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên với bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Không chỉ ở các xã, thị trấn mà tất cả các trường học, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kiến Xương cũng chung tay góp sức với đồng bào miền Trung, Tây Nguyên. Điển hình như Trường THCS Thanh Nê chỉ sau nửa ngày tổ chức vận động quyên góp đã tiếp nhận sự ủng hộ 9,1 triệu đồng, 100 quyển vở, 100 cây bút, 5 thùng quần áo, sách giáo khoa, mì tôm của giáo viên, học sinh và phụ huynh. Ở Xí nghiệp May Đông Thăng, ngay khi biết thông tin người dân miền Trung bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, lãnh đạo Xí nghiệp đã trích quỹ ủng hộ 5 triệu đồng và tiếp tục kêu gọi công nhân ủng hộ mỗi người 1 ngày lương.

Ông Phan Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Kiến Xương cho biết:

Chung tay cùng cả nước giúp đỡ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra, Ủy ban MTTQ huyện đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện cùng phát huy tinh thần "Tương thân tương ái", tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên. Trong đó, cán bộ, công nhân viên quyên góp đã tiếp nhận sự ủng hộ 1 ngày lương; các gia đình ủng hộ với mức cao nhất tùy thuộc thu nhập của gia đình hoặc có thể ủng hộ bằng hiện vật. Ngay trong lễ phát động, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm đã quyên góp ủng hộ hàng chục triệu đồng góp phần giúp đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

NGUYỄN CƯỜNG - THU THỦY

XỬ LÝ NƯỚC ĂN UỐNG TRONG MÙA LŨ LỤT

MỘT SỐ HÓA CHẤT KHỬ TRÙNG NƯỚC THÔNG DỤNG

CLO ĐƯỢC COI LÀ HOÁ CHẤT KHỬ TRÙNG NƯỚC UỐNG THÔNG DỤNG NHẤT

● Clo khử trùng có hiệu quả khi độ đục và pH của nước không vượt quá 8,0

● Cần làm sạch cặn bẩn trong nước trước khi khử trùng Clo để đạt hiệu quả khử trùng tốt nhất

● Phần lớn các nguồn nước đều có pH thấp hơn 8,0 vì vậy có thể sử dụng được

CLO

● Là hoá chất được Bộ Y tế khuyến cáo địa phương sử dụng trong xử lý nước cho nhân dân trong và sau bão lụt

● Loại hoá chất đang được sử dụng rộng rãi nhất ở Việt Nam hiện nay

1. Cloramin B dạng viên và dạng bột. Hàm lượng Clo hoạt tính của loại bột thường sử dụng là 27%.

2. Aquatabs 67mg (thích hợp để khử khuẩn nước dùng trong ăn uống)

https://infographics.vn